



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับราชการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง  
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือ  
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้อำนวยการ  
ศูนย์บรรจงมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับราชการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ  
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่คัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นายณัฐดนัย สดคณช้ำ	สาธารณสุขอำเภอ	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบางคนที
	(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)		จังหวัดสมุทรสงคราม

ตามรายละเอียดแบบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและ  
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  
๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทัน  
ตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำ) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้คัดค้านผลการคัดเลือกดังกล่าวให้  
ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสันติต บุญยะส่ง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ตำแหน่งกรรมการป้องกัน)

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ

บัญชีรายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วนของ ผลงาน
๑	นายณัฐคนีย์ สดคมขำ	จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคนที โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายแพรง อัครราชวิทยาลัยราชวิทยาลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๔๒๕๑๑	จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคนที	๔๒๕๒๐	เลื่อน	๑๐๐ %
<p>ข้อมูลงานที่ประสงค์จะประเมิน</p> <p>“พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม”</p> <p>ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน</p> <p>“รูปแบบกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพ : อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม”</p>							